

จิตศรัทธาอันมณีนุชาพระบรมสารีริกธาตุ



ข้าพเจ้าได้เดินทางไปทำบุญที่วัดท่ากาไร่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เหมือนพุทธศาสนิกชนทั่วไป ต้องการทำบุญไหว้พระ เพื่อเป็นสิริมงคล และเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากมีปัญหาหุ้มเร้ามากมายทั้งทางด้านการเงินและการงาน ซึ่งหวังว่าชีวิตจะดีขึ้น เหมือนบุคคลทั่วไป แต่ด้วยความบุญเอื้อย ทำให้ข้าพเจ้าได้รับพระบรมสารีริกธาตุไว้เพื่อบูชา และสักการะจนทุกวันนี้

ภายหลังที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญกับญาติๆ ก็ได้เข้าไปกราบพระบรมสารีริกธาตุในวัดแห่งนี้ ด้วยจิตศรัทธาและรู้สึกปลาบปลื้มใจอย่างบอกไม่ถูก ก็ได้พบท่านเจ้าอาวาส ซึ่งท่านก็ได้สนทนาธรรมกับญาติธรรมทั้งหลาย ในที่นั้น มีพุทธบริษัทกลุ่มหนึ่ง มาในชุดสีขาวเป็นกลุ่มท้าวส์ มาถวายปัจจัยกับท่าน และสนทนากับท่านอย่างสนิทสนมอยู่นาน



หลังจากท่านท่านก็นำพระบรมสารีริกธาตุมาให้ประธานกลุ่มพุทธบริษัทหญิงท่านนั้น ท่านบอกจะให้ของดีนะ ท่านเปิดออกให้ดูเป็นพระบรมสารีริกธาตุสายพระโลหิตสีแดงดังทับทิมกับสีฐานเหมือนลูกแก้ว เปิดให้ดู ท่านให้หญิงผู้นั้นจำนวน ๒ ผอบ หญิงผู้นั้นรีบรับทันที

ก่อนที่ข้าพเจ้าได้เข้ามา ณ ที่นี้ ข้าพเจ้ามีความรู้สึกอยากบูชาพระบรมสารีริกธาตุอย่างไรบอกไม่ถูกแต่รู้ว่าตัวเองคงจะไม่มีบุญจะได้บูชาท่าน จึงได้อธิฐานจิตต่อหน้าองค์พระบรมสารีริกธาตุในที่แห่งนั้นทุกๆ พระองค์ หากข้าพเจ้ามีบุญอันน้อยนิด ก็ขอให้อภัยเชิญท่านไปสักการะที่บ้านเพื่อบูชาสักครั้ง เพื่อเป็นมิ่งมงคล ในการปฏิบัติบูชา และเจริญด้วยสมาธิ ถวายแด่องค์พระรัตนตรัย

ภายหลังที่หญิงผู้นั้นได้รับองค์ท่านแล้ว ข้าพเจ้าจะขอแบ่งปันองค์ท่านไว้เพื่อสักการะบูชา จึงกล่าวกับเขาว่า “ พี่คะหนูอยากบูชา องค์ท่านมาก ขอหนูแบ่งบูชาสัก ๑ องค์ไว้ไหมคะ ” เธอทำเป็นไม่ตอบกับข้าพเจ้า และเฉยเมย บรรดาลูกน้องในกลุ่มธรรมะของเธอก็ขอจะแบ่งปันบูชาเธอก็ปฏิเสธ บอกว่ารอให้เธอบูชาท่านเพิ่มมาก่อนถึงจะแบ่งให้ จริงในผอบนั้นท่านก็มีมากพอสมควรที่จะแบ่งปันได้ แต่เธอกลับไม่ให้ ข้าพเจ้าก็รู้สึกเสียใจนิดๆ ก็คิดว่าตนเองคนไม่มีบุญได้บูชาองค์ท่าน น้ำตาก็จะไหล ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุใด แต่ก็คิดในใจว่า ขนาดลูกน้องของเธอยังไม่แบ่งปัน เธอก็คงไม่แบ่งปันข้าพเจ้าเหมือนกัน ขณะนั้นท่านเจ้าอาวาสท่านได้เดินหายไปไม่อยู่ ณ ที่นั้น



ข้าพเจ้าเองก็มีความรู้สึกอยากบูชาท่านมาก ด้วยจิตลึกๆมันบอกข้าพเจ้าอย่างนั้น แต่ก็รู้อาจจะไม่มีความวิเศษ เพราะก็ไม่ได้รู้จักกับท่านเจ้าอาวาสเป็นการส่วนตัว เหมือนพุทธบริษัทหญิงผู้นั้น จากนั้นท่านเจ้าอาวาสท่านก็กลับมา นั่งที่เดิม แต่ในจิตลึกๆของข้าพเจ้า บอกให้ข้าพเจ้ากล่าวบอกขออัญเชิญท่านไปบูชาทั้งที่ข้าพเจ้า ก็มีความรู้สึกกลัวแล้วก็เกรงใจท่านเหมือนกัน แต่จิตบอกให้กล่าวออกไปเช่นนั้น หลวงพ่อเจ้าค่ะ “ หนูอยากบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุ สัก ๑ องค์ไว้เพื่อสักการะบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลและเจริญพุทธชานูสติค่ะ ” ท่านเจ้าอาวาสก็มองข้าพเจ้าและนิ่งเงียบ พุทธบริษัทหญิงคนนั้นถามท่านเจ้าอาวาสว่า “ พระบรมสารีริกธาตุเรียกว่าองค์หรือคะ ” ท่านก็ตอบว่า “ ใช่เรียกว่าองค์ ” ข้าพเจ้าในใจก็คิดว่าคงไม่ได้บูชาท่านแล้วแน่แท้ ชักพักท่านก็มองหน้าข้าพเจ้า แล้วก็ถามว่า “ มาจากไหนกันหรือ ? ” ข้าพเจ้าตอบว่า “ มาจากปทุมธานีค่ะ ” แล้วท่านก็เดินจากไปในที่นั้นอีกครั้ง ข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าท่านหายไปไหน จิตก็คิดว่า ข้าพเจ้าคงจะบุญน้อยคงไม่ได้ท่านไปบูชาก็คิดว่ากำลังจะกลับบ้าน และแล้วท่านก็เดินเข้ามาอีกครั้ง พร้อมกับบอกให้ข้าพเจ้าแบมือ

ออกมา ข้าพเจ้าก็แบมือออกมา ท่านก็นำตลับใส่มือของข้าพเจ้า ๒ ตลับ ถักพักข้าพเจ้าก็รู้สึก
 น้ำตาไหลเอง ขนลุกชูตัวร่างกาย แล้วท่านก็บอกว่า “ พระบรมสารีริกธาตุสายพระโลหิตสีเขียว”
 พร้อมกับให้สัญญาณเหมือนลูกแก้วให้ข้าพเจ้าบูชา ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มใจอย่างบอกไม่ถูก
 และข้าพเจ้าก็ก้มลงกราบท่าน ด้วยความรู้สึกขอบคุณท่านอย่างสูง หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็แบ่ง
 องค์พระบรมสารีริกธาตุสายพระโลหิต ให้กับญาติพี่น้องไว้เพื่อบูชา ข้าพเจ้าคิดว่าองค์ท่านคง
 รับรู้ถึงจิตของข้าพเจ้าที่อยากบูชาพระองค์ จึงช่วยคลายใจให้ท่านเจ้า อาวาสพระครูสุทธิปัญญา
 โสภณ ได้มอบองค์ท่านให้ข้าพเจ้าได้สักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล และท่านก็คุ้มครองข้าพเจ้า
 ตราบนานวันนี้ ดังที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้แล้วข้างต้น จากเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าเคยหลุดไปมิติหลุมดำ
 แล้วท่านก็นำข้าพเจ้ากลับมาจากเหตุการณ์นั้น ข้าพเจ้าจึงเลื่อมใสและศรัทธาองค์พระบรมสารีริกธาตุ
 ท่านเป็นอย่างมากตราบนานเท่านาน



วัดท่าคาร่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



🌿 วัดท่าคาร่อง วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของค่ายวัดท่าคาร่อง หนึ่งในหลายๆ ค่ายที่ได้สู้รบกับพม่า เพื่อปกป้องบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยา ร่องรอยหลักฐานที่บ่งบอกถึงความเป็นวัดเก่าและความสำคัญในอดีตยังมีปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน



🌿 แต่อยู่ท่ามกลางชุมชนอิสลาม อดีตจึงไม่ได้การอุปถัมภ์ แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน "พระครูปลัดประยูร สุทธิบุญโญ" ที่ได้พัฒนาวัดจนกระทั่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัด อยู่ในโครงการทัวร์ทำบุญไหว้พระ ๕ วัดของจังหวัด และเป็นวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์



🌿 นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ นามว่า "พระพุทธรัตนมงคล" หรือที่เรียกกันว่า "หลวงพ่อยิ้ม" สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ขณะที่บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุข ดังจะเห็นได้จากพระพุทธรูปลักษณะที่งดงามและพระพักตร์ที่มีความเมตตา และศักดิ์สิทธิ์ ที่เล่าต่อกันว่า ขอสิ่งใดก็จะสมความ



ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย
 พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
 พระโพธิสัตว์กวนอิม
 องค์พระพินเณศ
 พระโพธิสัตว์จตุคามรามเทพ
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อีกทั้งยังเป็นทีประดิษฐานขององค์ “พระบรมสารีริกธาตุ” มากมาย เพื่อให้ท่านสาธุชน และพุทธบริษัททั้งหลายได้สักการะบูชาองค์ท่าน เพื่อเป็นสิริมงคล และเจริญพุทธศาสนุสติ ในคุณงามความดี บารมี และทานบารมี จริยวัตรอันงดงามของพระพุทธองค์ ให้สาธุชนทั้งหลายได้ระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธองค์ เพื่อหันมาทำความดีและปฏิบัติธรรมถวายแด่ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาสืบต่อไป



วัดท่ากระดิ่ง ได้ตกแต่งบริเวณวัดให้สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับเป็นระเบียบ บรรยากาศศรีสอรัท
นักท่องเที่ยวต้องรอคิวถ่ายภาพกัน



พร้อมกันนั้นก็ยังมีตลาดน้ำ
ซึ่งมีการขายอาหารของ
ชาวชุมชน สำหรับนั่งพักผ่อน
และทานอาหารกัน
เมื่อยามหิว



รวมทั้งมีห้องน้ำติดแอร์ ตกแต่งสวยงามที่โด่งดังไปทั่วประเทศจนได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวด สุดยอดห้องน้ำแห่งปีระดับประเทศ ปี ๒๕๔๘ ประเภทวัดและศาสนสถาน มีบริการน้ำดื่ม
ผ้าเย็นฟรี จนนักท่องเที่ยวมาบ่อย ตั้งสโลแกนของวัดที่ว่า " มาแล้ว ต้องมาอีก "
สำหรับวันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ สาธุชนจะหลั่งไหลมาท่องเที่ยวเดินทางเป็นพิเศษ

สถานที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

ต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้เริ่มอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไว้เพื่อสักการบูชาจากสถานที่ต่างๆ ตามแต่ท่านจะสามารถเสด็จมามากน้อยเพียงใด หรือขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์ว่าท่านจะมาโปรดเสด็จอยู่กับข้าพเจ้าหรือไม่ และจากญาติธรรมทั้งหลาย ที่ทำการแจกองค์พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นธรรมทาน รวมถึงเป็นการช่วยสืบสานพระพุทธศาสนา และเจริญพุทธทานุสติ ปฏิบัติธรรมจากการให้ทาน ศีล สมาธิและวิปัสณากรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายแด่องค์พระรัตนตรัย และองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยสถานที่แรกที่ข้าพเจ้าได้เริ่มอัญเชิญท่าน มีดังนี้

ชมรมรักษัพระบรมธาตุแห่งประเทศไทย



จากการที่ข้าพเจ้าได้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ชมรมรักษัพระบรมธาตุแห่งประเทศไทย สถานที่เย็นสบาย เจ้าหน้าที่บุคลากรมีอัธยาศัยที่ดี พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ และอรหันตธาตุ พร้อมทั้งคำแนะนำต่างๆ การบูชาสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุ

ข้าพเจ้าคิดว่า หากท่านได้ไป สถานที่ดังกล่าว คงประทับใจในสถานที่และบุคลากร ที่ให้ความต้อนรับอย่างเป็นกันเอง พร้อมกันนั้นข้าพเจ้าก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับมาเพื่อทำการสักการบูชา แต่ที่น่าเสียดายยิ่งนัก คือ ข้าพเจ้ามิได้พบผู้ก่อตั้งชมรมรักษัพระบรมธาตุแห่งประเทศไทย ช่วงนั้นที่ข้าพเจ้าได้เดินทางไป ผู้ก่อตั้งท่านมีธุระไปต่างจังหวัดพอดี

สถานที่ตั้ง : ๒๔๒- ๒๕๐ อาคารศูนย์พลอยเอเชีย ถ.ม.เหล็กข.๒ เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ
ผู้ดูแลสถานที่ : คุณปราโมช ประสพสุขโขดมณี
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๑ - ๙๑๔ - ๕๘๙๑
เวลาเปิดให้เข้าชม : กรุณาโทรสอบถาม

❖ รายละเอียดสถานที่ ❖

ชมรมรักษาระบอบพระธาตุแห่งประเทศไทย เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ศรัทธา ในพระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และรวบรวม ความรู้เรื่อง พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ที่ตั้งของชมรมฯ อยู่ที่อาคารย่านสีลม ภายในห้องพระธาตุ มีการจัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ อัญญา และ เกศา ของพระสาวกทั้งในสมัยพุทธกาลและปัจจุบันจำนวนมาก

ซึ่งทางชมรมฯ ก็มีการจัดกิจกรรมทำบุญสำหรับสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป และ มีการจัด นิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล ตามสถานที่ต่าง ๆ อย่าง สม่าเสมอ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

❖ สิ่งที่น่าสนใจ ❖

สถานที่นี้คือ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุสมัยโบราณ ลักษณะต่าง ๆ จัดแสดงให้ชมและศึกษาอย่างใกล้ชิดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำอีกด้วย

สำหรับผู้ที่ศรัทธาต้องการขอรับพระบรมสารีริกธาตุ อัญญาเชิญไปประดิษฐาน สักการะ เคารพบูชาที่บ้านหรือวัดวาอาราม สามารถติดต่อขออัญญาเชิญได้ที่ชมรมฯ โดยจะต้อง จัดเตรียมพอบภาชนะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งพวงมาลัยดอกมะลิ เพื่ออัญญาเชิญ ท่านด้วยตนเอง ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยทางชมรมรักษาระบอบพระธาตุแห่ง ประเทศไทยเป็นผู้จัดพระบรมให้เพื่อสักการะบูชา



ชมรมรักษ้พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบันนี้ โดยกิจกรรมการเผยแพร่ของชมรมรักษ้พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยได้แบ่งออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ การจัดนิทรรศการพระบรมธาตุ กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทางด้านเว็บไซต์ โดยผู้ก่อตั้งชมรม คือ คุณ ปราโมช ประสพสุขโชคมณี

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรมรักษ้พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย

๑. เพื่อจรรโลง และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม
๒. เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมา ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ สมัยพุทธกาล และสมัยปัจจุบัน
๓. เก็บรวบรวม และรักษาพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล และสมัยปัจจุบัน ให้พุทธศาสนิกชน ได้สักการบูชาสืบไป
๔. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และตระหนักในความสำคัญของพุทธศาสนา เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติต่อไป
๕. อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ไปบรรจุยังสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ รวมถึงแจกจ่ายให้แก่พุทธศาสนิกชน ได้มีไว้สักการบูชาเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติ สังฆานุสติ
๖. เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ จัดหารายได้ในงานการกุศลต่างๆที่เกี่ยวกับพุทธศาสนารวมทั้งสถาบันอื่นๆ ตามความเหมาะสม

